

# สำเนา

## ประกาศกรมประมง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

ตามที่ได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง โดยกำหนดรับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ <http://www.job.fisheries.go.th> ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่ได้บันทึกข้อความใบสมัครและได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตภายในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศรับสมัครดังกล่าว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
๒. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ	ตำแหน่งและวิธีการประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวผู้สมัคร	อุปกรณ์ที่ใช้ทำตอบ
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬารัตน์ กรมประมง สัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารจุฬารัตน์ กรมประมง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์	๑๐๐๐๐๐๐๐๑ ถึง ๑๐๐๐๐๐๐๐๖	-

วัน เวลา...

วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินฯ	ตำแหน่ง และวิธีการประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวผู้สมัคร	อุปกรณ์ที่ใช้ ทำตอบ
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ <u>รายงานตัวเวลา</u> ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬารัตน์ กรมประมง <u>สัมภาษณ์เวลา</u> ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพูน้า ชั้น ๖ อาคารจุฬารัตน์ กรมประมง	ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์	๒๐๐๐๐๐๐๐๑๑ ถึง ๒๐๐๐๐๐๐๐๒๘	-

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อข้างต้นกรมประมงได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครตามประกาศนี้ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้สมัครแต่ในประกาศได้มีหมายเหตุว่า “ขาดคุณสมบัติ ไม่มีวุฒิ ปวส” ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถนำหลักฐานไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารจุฬารัตน์ กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือส่งทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๓๖ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ กรมประมงจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

**ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ**

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพ

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และไปถึงสถานที่คัดเลือกตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่ภายหลังที่การประเมินสมรรถนะได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้าประเมินสมรรถนะก็ได้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ แสดงคู่กันกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบอนุญาตขับรถ ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะก็ได้

๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้